

Số: 85 - BC/TĐ

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2008)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre đã chỉ đạo Đoàn các cấp thực hiện đạt một số kết quả như sau:

I. Về kết quả thực hiện Tháng Thanh niên:

1. Công tác tuyên truyền:

Tháng Thanh niên năm 2008 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định chủ đề là: “Tuổi trẻ hành động vì môi trường”. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Tháng Thanh niên được tập trung vào các nội dung: tuyên truyền về tác hại của việc ô nhiễm môi trường, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên truyền bình chọn Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng và đỉnh Phăngxibăng vào danh sách các kỳ quan thiên nhiên thế giới, tuyên truyền về An toàn giao thông,...

Công tác tuyên truyền trong Tháng Thanh niên được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú qua: chuyên mục “Tuổi trẻ Bến Tre” phát trên sóng Đài PTTH tỉnh, tờ thông tin nội bộ, phối hợp cùng báo Đồng Khởi,... Ngoài ra hình thức tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động cũng được Đoàn các cấp thực hiện như Panô, Áp phích, băng rôn tuyên truyền, in và phát hành 12.500 tờ bướm về vệ sinh môi trường,...

Nhìn chung công tác tuyên truyền trong Tháng Thanh niên năm 2008 được phối hợp thực hiện khá tốt. Thông tin từ cơ sở được cập nhật khá kịp thời, từ đó phản ánh thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn bị động trong việc phối hợp với các Đài truyền thanh huyện đưa tin về hoạt động Tháng Thanh niên tại đơn vị mình.

2. Công tác chỉ đạo trong Tháng Thanh niên:

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2008 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sớm chủ động triển khai về các đơn vị (ngày 31/12/2007). Trên cơ sở đó, các đơn

vị chủ động trong việc cụ thể hoá kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên và triển khai cho các cơ sở Đoàn.

Để chuẩn bị tốt cho hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập đoàn kiểm tra đến làm việc tại 8 xã và 4 huyện. Qua đó, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời hỗ trợ cơ sở tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Tháng Thanh niên. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có văn bản gửi đến các đơn vị còn lại hướng dẫn việc xác định trọng tâm công việc cần thực hiện trong Tháng Thanh niên.

Từ đó, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn đã đánh giá khá tốt về công tác chỉ đạo Tháng Thanh niên của các cấp bộ Đoàn ở Bến Tre.

Đánh giá về công tác chỉ đạo Tháng Thanh niên năm nay về mặt được là Đoàn các cấp đã sớm chủ động trong việc triển khai về cơ sở. 8/8 huyện, thị Đoàn đều kiểm tra công tác chuẩn bị Tháng Thanh niên ở cơ sở. Tuy nhiên, ở một số nơi công tác chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp chưa tốt nên hoạt động Tháng Thanh niên tại cơ sở đạt chất lượng không cao. Thậm chí còn 04 Đoàn cơ sở xã, thị trấn không triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên như: Phước Long, Sơn Phú (huyện Giồng Trôm), Thị trấn Mỏ Cà, Định Thủy (huyện Mỏ Cà).

3. Những công trình, phần việc được Đoàn các cấp thực hiện trong Tháng Thanh niên:

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, việc xác định trọng tâm công việc trong Tháng Thanh niên tại cơ sở phải bám vào chủ đề của tháng. Mỗi huyện, thị đều phải có công trình thanh niên cấp huyện, thị. Mỗi cơ sở Đoàn xã, phường, thị trấn xác định một điểm “đen” về môi trường để tập trung thực hiện. Trong tháng, Đoàn các cấp đã tập trung thực hiện được 1.967 công trình từ cấp xã, phường, thị trấn đến huyện, thị. Phần lớn các công trình thanh niên được Đoàn các cấp thực hiện tập trung vào việc xử lý rác thải tại các chợ trên địa bàn, hướng dẫn và tuyên truyền vận động bà con nhân dân để rác đúng nơi quy định. Một số cơ sở Đoàn thực hiện công trình khá tốt như Thị trấn Đoàn Ba Tri ra quân khảo sát tình hình chăn nuôi của các hộ trên địa bàn, phối hợp hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật làm Biogas cho các hộ chăn nuôi có quy mô lớn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã phối hợp với Sở Tài Nguyên & Môi trường xây dựng 01 mô hình điểm về xử lý rác thải trong chăn nuôi tại xã Bình Thành (huyện Giồng Trôm). Ngoài ra các công trình như trồng cây xanh; vệ sinh, đắp lộ; vớt rác thải từ sông; nạo vét kênh mương,...cũng được Đoàn các cấp thực hiện trong Tháng Thanh niên.

Ngoài những công trình thực hiện bám với chủ đề, trong Tháng Thanh niên, Đoàn các cấp còn tổ chức nhiều phần việc khác như: thăm hỏi, giao lưu với các chiến sĩ Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; các hoạt động thăm hỏi giao lưu

với trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, tổ chức tuyên truyền và tham gia tốt đợt bầu cử trường ấp và hoạt động giao quân tại đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tiến hành khánh thành và đưa vào sử dụng điểm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và truy cập Internet cho Đoàn viên TTN xã Châu Hoà - huyện Giồng Trôm, khánh thành 04 cầu nông thôn, xây dựng 04 nhà tình bạn cho đối tượng thanh niên nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Trong Tháng Thanh niên, công tác tổ chức được Đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Trong đó, tập trung vào công tác củng cố chi đoàn, Đoàn cơ sở; phát triển 2.002 Đoàn viên mới, 1.271 Hội viên, giới thiệu 476 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và được kết nạp Đảng là 119 đồng chí . Một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên”; tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi các cấp tiến đến hội thi cấp tỉnh, tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng địa phương về việc quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ làm công tác Đoàn,...

Các hoạt động về giới thiệu nghề, việc làm cho thanh niên cũng được Đoàn tập trung, đã phối hợp mở 06 lớp chuyển giao ứng dụng KHKT cho 233 đoàn viên thanh niên; tư vấn giới thiệu và đào tạo nghề cho 748 thanh niên, có 11 thanh niên được giải quyết việc làm.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác” được Đoàn các cấp đẩy mạnh tiếp tục triển khai thực hiện là việc hướng dẫn sử dụng sổ tay “Tự tu dưỡng - Tự rèn luyện”, cụ thể hoá các tiêu chí Xây - Chống và cho đăng ký các danh hiệu thi đua, các công trình thanh niên, măng non làm theo lời Bác tại cơ sở và chi Đoàn. Thông qua tài liệu hỏi – đáp do BTV Tỉnh Đoàn biên soạn, Đoàn các cấp đã thông báo nhanh kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đến cán bộ, đoàn viên.

Chặng I cuộc thi “Nhà sử học trẻ tuổi” cũng được triển khai trong Tháng Thanh niên, có 3.946 bài dự thi của cán bộ, đoàn viên TTN trong tỉnh tham dự, trong đó đơn vị Mỏ Cà và Bình Đại là hai đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất.

Các hoạt động VHVN, TDDT, giải Việt dã,.. được tổ chức sôi nổi tại các đơn vị. Đoàn thanh niên F8 – TX Bến Tre tổ chức văn nghệ gây quỹ cho trẻ em nghèo được hơn 6 triệu đồng, Đoàn thanh niên xã Châu Hoà vận động 10 triệu đồng làm công trình thanh niên, Huyện Đoàn Châu Thành vận động 15 triệu đồng xây nhà cho cán bộ Đoàn gặp khó khăn, Đoàn TN - Hội sinh viên tại các trường THPT, CĐ và các trường THCN tổ chức cắm trại, biểu diễn văn hoá văn nghệ, Đoàn ngành tỉnh tổ chức các hoạt động thi hát Karaoke, các chuyến về nguồn,...thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

II. Các hoạt động KN 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn, các cơ sở Đoàn, Đoàn ngành, Đoàn trường học trực thuộc, các huyện, thị Đoàn sôi nổi tổ chức các hoạt động họp mặt

truyền thống cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, trao tặng 142 kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và kết nạp đoàn viên mới nhân KN sinh nhật Đoàn.

Trong dịp này, Đoàn các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị khác như: đoàn viên thanh niên Đoàn ngành Ba Tri với Đoàn thanh niên cảng vụ Hàng không Tp. HCM, xã Đoàn Phú Lễ - Ba Tri với Đoàn ủy Viễn thông tỉnh Vĩnh Long, Đoàn TN huyện Châu Thành với Đoàn ủy Sở Giao thông công chánh Tp.HCM,...

III. Nhận xét – đánh giá:

*** Mặt được:**

- Trong công tác chỉ đạo, Đoàn các cấp có sớm chủ động triển khai thực hiện, quá trình chỉ đạo có kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cho cơ sở thực hiện.
- Công tác thông tin tuyên truyền được phối hợp triển khai khá đồng bộ, hiệu quả tác động khá tốt.
- Các công trình, phần việc thanh niên được Đoàn các cấp tập trung thực hiện bám với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì môi trường”, tạo sự chuyển biến bước đầu trong đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân.
- Các hoạt động phong trào được triển khai trong Tháng Thanh niên được tổ chức phong phú, sôi nổi, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên thanh niên.
- Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ngành và xã hội từng bước được nâng lên.

*** Mặt hạn chế:**

- Sự phối hợp, tạo điều kiện và quan tâm đến công tác thanh niên trong Tháng Thanh niên chưa cao, đặc biệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.
- Một số đơn vị còn lúng túng trong việc xác định công việc trọng tâm thực hiện, nhiều công trình hiệu quả chưa cao, chỉ mang tính hình thức, công tác khảo sát phân loại đối tượng thanh niên nghèo chưa đúng tiến độ, một số nội dung chưa đảm bảo theo yêu cầu.
- Công tác thông tin báo cáo của một số đơn vị không theo đúng tiến độ và chậm khắc phục.
- Công tác củng cố tổ chức, tập hợp lực lượng trong Tháng Thanh niên còn nhiều hạn chế. Việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa đạt kết quả cao.
- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác” triển khai chưa đạt yêu cầu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2008 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổng hợp và báo cáo.

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn;
- Ban TTVH TW Đoàn;
- Đ/c Phạm Huy Giang;
- TT TU; BDV TU;
- BTV TĐ;
- BTV huyện, thị Đoàn;
- Đoàn ngành, Đoàn tương đương;
- Đoàn trường học trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
Phó Bí Thư TT



Nguyễn Văn Đảm
Nguyễn Văn Đảm

11